

ĐÔNG CƯỜNG

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Cường (Đông Hưng) đang tập trung chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Xã Đông Cường tuyên truyền trực quan về bầu cử.

Về thôn Thọ Xuân, đầu đầu người dân cũng nói chuyện về bầu cử. Nhiều cử tri cao tuổi cho biết, tuy đã được tham gia bầu cử nhiều lần nhưng lần này, trước những đổi thay của quê hương, đất nước, được tuyên truyền các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, cử tri càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Bà Lưu Thị Hối cho biết: Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc bầu cử nhưng vẫn háo hức mong chờ đến ngày 23/5 tới đây lại được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Tôi tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chuẩn bị chu đáo từ xã đến thôn và sự công tâm, khách quan của cử tri, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Xã Đông Cường đã thành lập 7 tổ bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu. Số lượng thành viên tổ bầu cử là 15 người/tổ gồm đại diện cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể của thôn và đại diện cử tri khu vực bỏ phiếu. Thành viên tổ bầu cử là những người có sức khỏe, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ. Toàn xã có trên 5.800 cử tri tham gia bầu cử. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Hiện xã đang tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời danh sách cử tri, trong đó tập trung rà soát những người đi làm ăn xa, người bị tước quyền bầu cử, người mất năng lực hành vi dân sự để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã được tiến hành thận trọng. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất lập danh sách chính thức 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, bàn giao danh sách cho Ủy ban bầu cử xã thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử. Ông Vũ Trọng Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để giúp cử tri lựa chọn người đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Ủy ban MTTQ xã thực hiện giới thiệu, lựa chọn nhân sự thật sự tiêu biểu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng các ứng cử viên cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nữ 38%, tuổi trẻ 19%, người ngoài Đảng 26%, tái cử 40,4%. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, công khai, vì vậy tỷ lệ tin nhiệm của cử tri nơi cư trú dành cho các ứng cử viên rất cao. Đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử.

Là xã xa trung tâm huyện, đồng bào Công giáo chiếm gần 30% dân số, Đông Cường chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử tới các tầng lớp nhân dân. Ông Đỗ Quý Toàn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Từ bài học kinh nghiệm của cuộc bầu cử lần trước, cuộc bầu cử lần này bên cạnh việc làm thật tốt công tác nhân sự, xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; giao bộ phận văn hóa xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử... trên hệ thống truyền thanh, tại hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn; phối hợp với người đứng đầu các xứ họ đạo tuyên truyền, vận động bằng con giáo dân tích cực tham gia bầu cử; tổ chức in ấn 20 khẩu hiệu và hàng chục băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về bầu cử trên các tuyến đường trục xã, trục thôn, khu trung tâm xã, các điểm bỏ phiếu. Gần đến ngày bầu cử, xã sẽ tăng cường thêm hình thức tuyên truyền lưu động tới từng ngõ xóm. Đến nay, xã đã nhận đủ 22 con dấu các loại và 14 hòm phiếu. Qua kiểm tra các điểm bỏ phiếu đều đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

THU HIỀN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 4)

kiểm tra đã chỉ ra, nhất là trong việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, công tác tuyên truyền về bầu cử... Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về cuộc bầu cử. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào có đạo tích cực đi bỏ phiếu, làm tròn nghĩa vụ của cử tri... Tiếp tục nắm bắt tình hình, dự luận cán bộ, đảng viên, tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm chặt chẽ; bảo quản cơ sở vật chất, con dấu, tài liệu, phiếu bầu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Rà soát, kịp thời bổ sung danh sách cử tri đi làm ăn xa trở về địa phương bỏ phiếu, bảo đảm quyền lợi của cử tri. Thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc để tạo không khí sôi nổi chào mừng ngày bầu cử. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, chuẩn bị phương án sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện dịch có diễn biến phức tạp.

● Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Vũ Đông và phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự buổi kiểm tra.

Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Vũ Đông và phường Đề Thám đã được triển khai theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Việc công bố và niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cũng như việc niêm yết danh sách cử tri được các địa phương triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng, toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các địa phương đang tích cực triển khai hướng dẫn các tổ bầu cử bảo đảm đầy đủ cơ sở vật

chất tại các khu vực bỏ phiếu đồng thời chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; có kế hoạch, kịch bản ứng phó với các tình huống cụ thể nếu trong ngày bầu cử dịch Covid-19 xảy ra biến phức tạp. Dự luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương; đề nghị các địa phương tiếp tục bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền tới cử tri, nhất là tiểu sử, quá trình công tác, thành tích của các ứng cử viên để cử tri nghiên cứu, lựa chọn. Đồng thời, quan tâm đến các cử tri lần đầu đi bầu cử; dự phòng các phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử. Rà soát và phát thể cử tri chính xác, không để xảy ra sai sót, chú ý đến cử tri là sinh viên, người đi làm ăn xa, cử tri ở khu vực cách ly, Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

● Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Phụ.

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng thời gian quy định. Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức tập huấn trực tuyến pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi về một số khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử đồng thời đề xuất một số giải pháp; mong muốn tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban

Đã nhiều ngày nay, kể từ ngày có bệnh nhân Covid-19 về đến Tiên La (Hưng Hà), cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) làm việc không có ngày nghỉ. Cường độ làm việc cao, đầu óc mệt mỏi, sáng sớm mọi sinh hoạt đều bị xáo trộn. Những bữa ăn vội, quá giờ hay không có thời gian nghỉ trưa... là những gì họ đang trải qua. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, khi Thái Bình ghi nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về, số lượng mẫu lấy nhiều đặt ra nhiệm vụ cao hơn đối với các cán bộ Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Dù khó khăn, vất vả song không nản lòng, cán bộ, nhân viên của Khoa vẫn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, sớm cho ra kết quả nhanh phút nào tốt phút ấy.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Trưởng khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng cho biết: Trước diễn biến dịch phức tạp, Thái Bình có 6 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng, ngành Y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên diện rộng, tăng cường xét nghiệm. Để đáp ứng nhiệm vụ này, 25 cán bộ, nhân viên trong Khoa được bố trí trực 24/24 giờ, thực hiện lấy mẫu, rà soát mẫu, xét nghiệm và đối chứng kết quả. Lượng mẫu lớn, hệ thống xét nghiệm làm việc hết công suất nên nhiều cán bộ, nhân viên trong Khoa phải ở lại làm việc mà không về nhà. Lo cho sức khỏe của đoàn viên, Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức nấu ăn, cung cấp những suất ăn bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm để mọi người trong Khoa yên tâm làm việc. Khó khăn hiện nay là lượng mẫu về lớn, ồ ạt, do đó Khoa phải bố trí 5 cán bộ trực hiện rà soát, kiểm soát mẫu sao cho chính xác.

Xét nghiệm là phương pháp duy nhất để phát hiện ca bệnh, nhất là đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc đến nhiều lần tại các cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Trong các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ

Tăng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2

Hiện nay, Bộ Y tế đã thông tin về kết quả giải trình tự gene đối với 5 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình đều mang biến thể của SARS-CoV-2 tại Ấn Độ. Đây là biến thể có tốc độ lây lan nhanh, đang làm gia tăng số người nhiễm Covid-19 tại nhiều quốc gia. Do đó, việc tăng công suất xét nghiệm, sớm cho ra kết quả có vai trò rất quan trọng để có thể đưa ra các bước phòng, chống dịch hiệu quả tiếp theo.

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế cũng đều đề nghị các địa phương nâng cao năng lực và chủ động trong xét nghiệm. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, để nâng cao năng lực xét nghiệm, cán bộ, nhân viên ngành Y tế đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 và những trường hợp nguy cơ Trung ương... Từ ngày 28/4 - 9/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện hơn 6.500 mẫu xét

nghiệm, trong đó có những ngày đã thực hiện đến 1.918 mẫu. Nhờ đó, đã phát hiện kịp thời 6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để có biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch kịp thời. Cụ thể, xã Bình Minh (Kiến Xương) 2 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 trường hợp và 1 trường hợp tại xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Bác sĩ Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Theo kết quả giải trình tự gene của Bộ Y tế đã công bố, 5 mẫu của Thái Bình đều ghi nhận biến thể SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Do

đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang xây dựng đề xuất về việc nâng cao năng lực và chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2. Dự kiến sẽ đề xuất trung tâm y tế các huyện, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, chủ động trong việc lấy mẫu xét nghiệm và sẵn sàng làm xét nghiệm test nhanh khi có yêu cầu. Ngành Y tế sẽ tiếp tục rà soát labo xét nghiệm của các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh nhằm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để có thể thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, nhân lực, kịp thời xét nghiệm kháng định Covid-19; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn các đơn vị trong việc xét nghiệm và lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế xem xét để nghị mua thêm máy xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HOÀNG LANH



Cán bộ Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) tách chiết mẫu bệnh phẩm.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại hai xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Mỹ.

● Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Đông Hưng và xã Đông La (Đông Hưng).

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Hưng, tổng số trường hợp có nguy cơ trên địa bàn huyện hiện là 431 người, trong đó có 34 F1, 156 F2 và 241 trường hợp liên quan khác. 198 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, trong đó có 1 trường hợp liên quan trực tiếp đến Khoa Gan mật tụy; 8 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tính đến ngày 10/5, tổng số mẫu xét nghiệm là 211 mẫu, riêng ngày 8/5 tiết hành lấy 196 mẫu xét nghiệm, trong đó 192 mẫu cho kết quả âm tính, 4 mẫu chưa có kết quả.

Tại xã Đông La, hiện đã truy vết, rà soát được 8 trường hợp F1, trong đó 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và 1 trường hợp liên quan đến

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã còn truy vết, rà soát được 108 trường hợp F2. Hiện tất cả các trường hợp F1, F2 trên địa bàn xã đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Để chủ động phòng, chống dịch, xã Đông La đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà ở của 8 trường hợp F1, đồng thời phun khử khuẩn Trường Mầm non Đông La nơi có 1 ca F1 là cháu M.T.M (sinh năm 2016) đến học. Bên cạnh đó, xã tuyên truyền, vận động các trường hợp F2 thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà.

Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Hưng. Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác truy vết, rà soát các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý kịp thời nếu phát sinh các tình huống mới. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân thực hiện tốt các biện

pháp phòng, chống dịch; động viên, khuyến khích, đề cao vai trò của người dân trong việc rà soát các trường hợp F1, F2. Đối với 34 trường hợp F1 đang cách ly tập trung và các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức cho các trường hợp kỳ cam kết thực hiện nghiêm các quy định về cách ly và phòng, chống dịch. Hiện nay, Bộ Y tế và tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo mới liên quan đến tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành Y tế cập nhật kịp thời và khẩn trương triển khai đến các huyện, thành phố. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị xã Đông La và huyện Đông Hưng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong bối cảnh có dịch.